

ความหวัง... ในชีวิตใหม่

“หมอขอให้คุณเชื่อมั่น
ในการรักษาของหมอ นะครับ”

“ความตาย” อยู่ใกล้ เธอเพียงห่างไปแค่คืบเท่านั้น เมื่อเธอได้รู้ว่า เธอเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและหลังจากทำเคมีไปแล้ว 4 ครั้ง อาการของเธอกลับไม่ดีขึ้น คำพูดของคุณหมอเพียงประโยคสั้นๆ ว่า “หมอขอให้คุณเชื่อมั่นในการรักษาของหมอ นะครับ” ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณจิตพรอีกครั้ง

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่คุณจิตพรต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคร้ายที่เข้ามารุมเร้าเธอ เริ่มจากเมื่อปี 2549 คุณจิตพรมีอาการไอและเจ็บคอ ซึ่งเรื้อรังมาประมาณ 1-2 เดือน จึงตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค จึงรับยามาทานเพื่อรักษาอาการ เพียง 2 ปีต่อมา อาการเดิมก็กลับมาอีกครั้ง แต่รุนแรงกว่าครั้งแร่มาก รู้สึกเจ็บคอทุกครั้งเพียงแค่นอนเองก็สิ้นน้ำลายหรือเคี้ยวอาหาร คุณหมอนำชิ้นเนื้อทอนซิลบางส่วนไปตรวจผลปรากฏว่าเป็นเนื้อร้าย ใครแนะนำว่าโรงพยาบาลใดดีเธอไปมาหมด แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น เธอหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตคิดอยู่ทุกวันนี้ว่า “ความตาย” อยู่ใกล้เธอเพียงห่างไปแค่คืบเท่านั้น

คุณจิตพร ชื่นชื่นวงศ์ อายุ 37 ปี
ได้รับการรักษาจนปัจจุบันหายจากโรคมะเร็งปอด



Giving and Sharing

คำว่าใช้ไม่สิ้นสุด

มูลนิธิรามาธิบดีฯ



ในช่วงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอ ก็ยังมีคู่ชีวิตที่คอยเดินเคียงข้าง คอยดูแลเธอไม่ห่างอยู่ตลอดเวลา และเป็นกำลังใจสำคัญ จนเธอได้มาพบแพทย์และรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณหมอได้รักษาโดยให้เธอทำคีโมถึง 4 ครั้ง อาการก็ยังไม่ดีขึ้น คุณหมोजึงเปลี่ยนมาเป็นการทานยาแทน คำพูดของคุณหมอเพียงประโยคสั้นๆ ว่า "หมอยขอให้คุณเชื่อมั่นในการรักษาของหมอ นะครับ" ทำให้คุณรู้สึกพร้อมใจและมีแรงต่อสู้อีกครั้ง เหมือนมีปาฏิหาริย์ หลังจากการรักษาด้วยวิธีนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ อาการของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เธอคิดเสมอว่า เธอได้ชีวิตใหม่กลับมาเพราะโรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันเธอสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติและมาพบแพทย์เป็นระยะ

กว่า 44 ปีที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะโรงเรียนแพทย์เปิดบริการรักษาผู้ป่วย ในแต่ละปีได้ผลิตบุคลากรแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในทุกภูมิภาครวมทุกหลักสูตรประมาณ 700 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกปีละประมาณ 1,400,000 ราย และผู้ป่วยในปีละประมาณ 45,000 ราย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยด้วยการบริจาคเงินสมทบทุน "โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้" บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-4-26671-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-7-00123-4 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 1111 หรือที่ www.ramafoundation.or.th



มูลนิธิรามาธิบดี

ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี